



THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“NĂNG LỰC VÀ HÀNH VI GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Kính gửi:

Dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy số lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân có tỷ lệ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến cuối tháng 5 năm 2021, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 3.216.828, trong đó tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân là 3.204.944 so với 11.884 tài khoản của các nhà đầu tư tổ chức. Các nhà đầu tư cá nhân chủ yếu là những nhà đầu tư nghiệp dư, mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư thấp, quy mô và khối lượng giao dịch nhỏ do có ít vốn và không có thời gian để theo dõi những biến động của thị trường. Họ thường không có chiến lược đầu tư dài hạn và không tuân theo các triết lý đầu tư cụ thể, vì vậy dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tâm lý. Các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam thường có những kỳ vọng thiên lệch về giá cổ phiếu, như những hành vi sợ rủi ro (loss aversion), thể hiện ở xu hướng giữ những cổ phiếu xuống giá lâu hơn trong khi lại bán ra các cổ phiếu tăng giá ngay khi chúng mang lại lợi nhuận tương đối nhỏ. Đặc biệt, hành vi bày đàn được biểu hiện ở mạnh nhất khi thị trường có xu hướng giảm điểm.

Trong bối cảnh của Việt Nam thì tác động của các yếu tố tâm lý đến thị trường chứng khoán những năm vừa qua là rất phức tạp, dẫn đến những hậu quả tiêu cực đe dọa tới sự ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính. Chính vì vậy, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức hội thảo với chủ đề “Năng lực và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Đây là hội thảo nhằm tạo cơ hội để các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý cùng thảo luận, phân tích và đánh giá về năng lực và hành vi của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý nhà khoa học tham gia viết bài tham luận với các chủ đề chính như sau:

- Những vấn đề lý luận về năng lực đầu tư của nhà đầu tư cá nhân.
- Khung lý thuyết về tài chính hành vi và tâm lý hành vi của nhà đầu tư cá nhân.



